

Tại Thái Bình, những ngày gần đây có rất nhiều người đi Đà Nẵng tham quan, du lịch... trở về. Tại cuộc họp ngày 26/7, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã yêu cầu tất cả những người từ Đà Nẵng về phải thực hiện khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe.

Chủ động khai báo y tế - vì sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng

Sau 99 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đến ngày thứ 100 Việt Nam ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới (bệnh nhân số 416) tại Đà Nẵng. Liên tiếp trong hai ngày 25 - 26/7, tổng cộng 15 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng đã được Bộ Y tế công bố, trong đó 14 bệnh nhân tại Đà Nẵng, 1 bệnh nhân ở Quảng Ngãi. Điều khiến nhiều người lo ngại là chưa tìm thấy F0 và dịch bệnh diễn ra ở Đà Nẵng - địa phương có lưu lượng du khách cao. Do đó, việc chủ động khai báo y tế của những người từ vùng có dịch về thời điểm hiện nay là rất quan trọng nhằm kiểm soát tốt nguồn lây, không để dịch lây lan ra cộng đồng.



Người dân xã Song Lãng (Vũ Thư) từ Đà Nẵng về được cán bộ Trạm Y tế xã hướng dẫn khai báo y tế.

ngày 26/7 tôi đã đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để khai báo y tế, khám sức khỏe. Bởi tôi nghĩ rằng đây là dịch bệnh nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh, nếu không khai báo y tế không những bản thân hoang mang lo lắng mà còn ảnh hưởng tới những người trong gia đình và cộng đồng. Hiện tại tôi đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 và vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tôi nghĩ tất cả những người từ vùng có dịch về nên chủ động khai báo đồng thời người dân cần tiếp cận thông tin từ các cơ quan truyền thông chính thống, tránh tâm lý hoang mang hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Không chỉ những người bị ho, sốt, nhiều trường hợp

không có biểu hiện của dịch bệnh nhưng khi biết thông tin về việc yêu cầu khai báo y tế khi đi từ Đà Nẵng về cũng đã tự đến trạm y tế xã để được khai báo y tế. Bà N.T.U (Đồng Hưng) đi du lịch cùng chồng tại Đà Nẵng về Thái Bình ngày 20/7. Sau khi đọc được thông tin về việc người từ Đà Nẵng về phải khai báo y tế, sáng ngày 27/7 bà đã đến trạm y tế xã để khai báo, khám sức khỏe. Tại đây, bà được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Bên cạnh đó, bà cũng đồng ý không đi khai báo y tế.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 sáng ngày 27/7, GS, TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, chúng ta rút ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam, là chủng xâm nhập từ bên ngoài. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đã ghi nhận. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, dịch khả năng diễn biến phức tạp, có thể lan ra các địa phương khác.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong nước đang rất phức tạp. Bởi vậy, nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự trung thực trong khai báo y tế của người dân trong thời điểm này có vai trò vô cùng quan trọng giúp ngành Y tế kiểm soát tốt nguồn lây, vì một Thái Bình không có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

HOÀNG LANH

Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, ông Đồng được Ban Thường vụ Đảng ủy phường tin nhiệm phân công làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ phường từ năm 1997, đến nay đã 23 năm. Ngoài công tác tuyên giáo, ông Đồng từng đảm nhận một số nhiệm vụ khác ở địa phương như: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. Ở cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông chia sẻ: Mặc dù đã được nhà nước cho nghỉ chế độ nhưng nghĩ sức khỏe còn, bản thân là đảng viên nên tôi rất muốn tiếp tục đóng góp cho các phong trào, hoạt động của địa phương. Vì vậy, khi được cấp ủy và nhân dân tin nhiệm giao nhiệm vụ tôi đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt. Sở dĩ tôi yêu thích, gắn bó với công việc báo cáo viên là vì tôi thấy vui khi những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được chuyển tải tới cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người cùng hiểu và thực hiện.

Cũng theo chia sẻ của ông Đồng, việc thường xuyên cập nhật thông tin, sưu tầm, bổ sung tài liệu đối

23 năm tâm huyết với nghề báo cáo viên

Trong suốt 23 năm làm báo cáo viên Đảng bộ phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), ông Vũ Kim Đồng luôn nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc; đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin thời sự của cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực sự là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.



Ông Vũ Kim Đồng (người bên phải), báo cáo viên Đảng bộ phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình thường xuyên trao đổi thông tin thời sự với các đảng viên trong chi bộ.

với người báo cáo viên là rất quan trọng. Nội dung bài giảng có hay, có phong phú đều phụ thuộc vào yếu tố này. Một khi bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung có minh họa, có liên hệ thực tế thì người nghe sẽ chú ý hơn, hiệu quả tuyên truyền theo đó cũng được nâng lên. Vì vậy, trước mỗi buổi lên lớp, ông dành nhiều thời gian để sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, biên soạn bài giảng. Tùy vào đối tượng nghe mà ông chuẩn bị nội dung cho phù hợp. Ngoài những tài liệu được cung cấp, ông còn tìm hiểu, ghi chép, tích lũy kiến thức từ sách, báo, thực tiễn và tìm kiếm thông tin, tư liệu trên mạng internet. Thông tin trên mạng internet đa dạng nhưng cũng rất đa chiều, nhiều thông tin không chính xác, do vậy khi lựa chọn thông tin ông đều rất cẩn trọng. Bên cạnh nội dung bài giảng, muốn thu hút người nghe, theo ông còn phụ thuộc vào kỹ năng truyền đạt của báo cáo viên. Để nâng cao kỹ năng của bản thân, ông thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp thông qua các cuộc thi báo cáo viên giỏi các cấp. Tại cuộc thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố tổ chức năm qua ông vinh dự đạt giải ba.

Ngoài những buổi trực tiếp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, ông Đồng còn thường xuyên viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và gửi bài cộng tác với một số báo trung ương và địa phương nhằm biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt để cổ vũ phong trào. Nói về người báo cáo viên kỹ cựu của Đảng bộ, đồng chí Hoàng Thị Lan Phương, Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: 23 năm làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ phường, ông Đồng luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hàng năm ông đều có những buổi nói chuyện về lịch sử quê hương, đất nước nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời, ông còn viết bài, nói chuyện tuyên truyền về các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông thực sự là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và tâm huyết với công việc.

ĐÀO QUYÊN

(theo vtv.vn)

Hướng dẫn các bước khai báo y tế
về đối tượng xuất nhập cảnh tại Việt Nam

Bước 1
Truy cập cổng khai báo điện tử: tại địa chỉ <https://suckhoetoandan.vn/> hoặc <https://tokhaiyte.vn/> hoặc quét mã QRcode ở cửa khẩu để vào biểu mẫu khai báo y tế.

Bước 2
Tại giao diện chính của biểu mẫu trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo Y tế bạn sẽ tiến hành Chọn ngôn ngữ để khai báo y tế với các lựa chọn: tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý hoặc Campuchia.

Bước 3
Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo y tế (các ô có dấu sao * là biểu thị việc bắt buộc phải nhập).

Bước 4
Nhập mã xác thực - mã bảo mật vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo.

Bước 5
Nhấn nút Gửi tờ khai và chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện thông báo Trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn thành việc khai báo y tế.

Bước 6
Người khai báo Y tế sẽ đến nơi làm việc của nhân viên kiểm dịch y tế để lấy bản xác nhận trước khi qua quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/8. Dự kiến toàn tỉnh có 19.599 thí sinh dự thi, được tổ chức tại 33 điểm, 828 phòng thi. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến thời điểm này, mọi phương án bảo đảm an ninh trật tự cho kỳ thi đã được triển khai nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn nhất cho thí sinh.

Công an tỉnh đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố chủ động khảo sát, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ... bảo đảm an toàn tuyệt đối việc bảo quản, in sao, vận chuyển, giao nhận đề thi, bài thi, các

hội đồng coi thi, điểm thi, chấm thi; chủ động ngăn chặn các hoạt động gây rối, phá hoại kỳ thi; ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp thi hộ.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trước và trong các ngày diễn ra thi, các đơn vị công an trong tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tăng cường xuống cơ sở, phối hợp với ban chỉ đạo thi các cấp và các lực lượng tại chỗ

triển khai các biện pháp nắm tình hình, khảo sát địa bàn, lập phương án bảo vệ tại các điểm thi cũng như những khu vực tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh. Qua đó nhằm phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng hình sự, ma túy có điều kiện phạm tội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, hội đồng coi thi và thí sinh, người nhà thí sinh. Đồng thời,

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế thi cho các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên và cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ thi; quyết tâm không để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện, thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn giao thông

trên các tuyến có điểm thi, lên phương án triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Trong những ngày thi, các đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát liên tục cũng như kiểm chốt điều hành giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho kỳ thi.

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện Vũ Thư có 5 điểm với 101 phòng thi, trên 2.000 thí sinh tham gia. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng phương án tăng cường lực lượng xuống cơ sở và các địa bàn có điểm thi để phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo thi triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường bám tuyến, bám địa bàn, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, nhất là tội

phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, kiên quyết không để xảy ra mất an ninh trật tự; triển khai các phương án phân luồng, phân tuyến, bảo đảm tốt an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến

việc đi lại của các thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Còn tại thành phố Thái Bình, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố cho biết: Để bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2020, lực

lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, phân tuyến, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông và các sự cố khác làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các thí sinh.

NGUYỄN TÙNG



Lực lượng Công an kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT.